
2063902   (ปัญหา verb to be)   Page  1 

 
จาก FB  สอนภาษาองักฤษตั�งแต่เริ�มต้น จนอ่านออก เขยีนได้ ใช้เป็น 

   ปัญหาหลกัๆ ของพวกเราที$ยงัอ่อนภาษาองักฤษกนัมากๆ เลยก็คือ เรื$องการใช ้Verb to be 

Verb to be เป็น verb ยอดนิยม ใชบ้่อยที$สุด และใชผ้ดิเยอะที$สุด 

ที$ๆควรใช ้ไม่ใช ้...ที$ๆ ไม่ควรใช ้เอามาใชต้ลอด  แลว้ Verb to Be นี$ใชย้งัไง ตามดว้ยอะไรไดบ้า้ง 

ก่อนอื$นพวกเราตอ้งมาตอ้งทาํความเขา้ใจกนัก่อนวา่ Verb to be เนี$ยมนัเป็นไดท้ัAง กริยาแท ้และ กริยาช่วย 
ประกอบไปดว้ย (be) is  am  are   was   were 

Peter is a policeman. ปีเตอร์เป็นตาํรวจ --ตรงนีA  is เป็น กริยาแท ้แปลวา่ เป็น 

My mother is cooking. คุณแม่ของฉนักาํลงัทาํกบัขา้ว ----ตรงนีA  is เป็น กริยาช่วย ใหค้รบองคป์ระกอบของ 
present continuous 

ถ้าจะให้สรุปว่า Verb to be สามารถตามด้วยอะไรได้บ้าง กค็ือ 

1. ตามด้วยคํานาม Noun เมื�อไหร่ที� verb to be ตามด้วย Noun หมายความว่า Verb to be ตัวนั�นทาํหน้าที�
เป็น Verb แท้ และแปลว่า เป็น/คือ เช่น 

Jason is a carpenter. เจสัน "เป็น" ช่างไม ้

 

2. ตามด้วย Ving ให้ครบองค์ประกอบของ present continuous ตรงนี�เป็นปัญหาใหญ่ เพราะส่วนใหญ่พวก
เราชอบ "ลมื" ใส่ Verb to be ตัวอย่างเช่น 

I am teaching English. ฉนักาํลงัสอนภาษาองักฤษ ไม่ใช่ I teaching English. X X X 

You are watching television. คุณกาํลงัดูทีว ีไม่ใช่ You watching TV. X X X 

 

3. ตามด้วย Adjective (คําคุณศัพท์) เช่น 

Yaya is beautiful. ญาญาสวย 

They are rich. พวกเขารวย 

Kobori is nice. โกโบรินิสัยดี 

ตามปกติในรูปประโยคที$ตามหลงัดว้ย Adjective นีA  เราจะไม่แปล Verb to be แต่เราตอ้งใส่ใหม้นัครบ
องคป์ระกอบตามหลกัการใชภ้าษา เพราะเจา้ของภาษาเคา้กาํหนดมาวา่ adjective มีอยู ่3 ตาํแหน่ง คือ 

- หนา้คาํนามที$มนับอกลกัษณะหรือขยายอยู ่เช่น a handsome man - ในที$นีA  handsome เป็น Adj. ส่วน man 
เป็น noun 
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- ตามหลงั Verb to be เช่น Aungsumalin is beautiful. They are fat. 

- ตามหลงั linking Verb. เช่น She looks angry. -- look เป็น linking Verb ส่วน angry เป็น adj. 

 

4. ตามด้วย กริยาช่องที� 3 (V.3) เพื�อแสดงประธานถูกกระทาํ ในรูป Passive Voice เช่น 

Her bag was stolen. กระเป๋าของหล่อนถูกขโมย 

The room is cleaned. บา้นถูกทาํความสะอาด 

 

5. ตามหลงัด้วยคําบุพบทเพื�อบอกตําแหน่งที�ตั�ง 

A chair is IN the room. 

Two apples are ON the table. 

ไม่มีทางเลยที$ verb to be จะตามดว้ยกริยาแสดงการกระทาํทั$วไปในชีวติประจาํวนัอื$นๆ อยา่งที$พวกเราส่วน
ใหญ่ชอบใชก้นั  แบบนีAผดิ……… 

 Where are you work? X 

I am go. X 

They are sleep. X 

He is walk. X 

Linking Verb 

คือคาํกริยาประเภทหนึ$งเอาไวแ้สดงภาพหรือแสดงความรู้สึกของประธาน ถา้พดูใหง่้ายหน่อยก็คือมนัไม่ได้
บอกการกระทาํเหมือน action verb ตวัอื$นๆ แต่เอาไวอ้ธิบายหรือเพิ$มเติมรายละเอียดให้ประธาน แต่ Linking 
verb ไม่ไดมี้กรรมมารองรับ แต่คาํที$ตามหลงัมนัมาจะเป็นคาํคุณศพัท ์เพราะเหตุที$วา่มนัไปขยายคาํนามหรือ
ประธานตวันัAนๆวา่เป็นอยา่งไร หรือรู้สึกอยา่งไร มีลกัษณเป็นอยา่งไร 

ตวัอยา่งของกริยา Linking verb ก็เช่น 

look              ดู                            sound                   ฟังดู 

taste             มีรสชาติ                 become                กลายเป็น 

turn              กลายเป็น               remain                 ยงัคง 

feel               รู้สึก                       smell                   มีกลิ$น 

appear          ปรากฏ                  stay                      ยงัอยู ่
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แต่จะเห็นวา่บางคาํถา้มองแบบเผนิๆจะเป็นไดท้ัAง action verb และ linking verb งานเพิ$มอีกแลว้ค่ะ!! แลว้มนั
ดูยงัไง? ลองดูประโยคต่อไปนีA  

She looks sad.    เธอดูเศร้าๆ 

ประโยคนีA  look ไม่ไดเ้ป็น action verb ที$แปลวา่ มองดู ไม่ไดแ้ปลวา่ เธอมองดูไปที$ความเศร้า แต่อยา่งใด แต่
เป็น linking verb ที$บอกสภาพของ she วา่ ดูเศร้าๆ 

 

She looks at the window.   เธอมองไปที$หนา้ต่าง 

ประโยคนีA  look เป็น action verb แสดงกริยาอาการ มอง วา่ เธอมองไปที$หนา้ต่าง ลองดูตวัอยา่งประโยคอีก
หนึ$งประโยคค่ะ 

 

It tastes good.   มนัมีรสชาติดี 

I taste the soup.    ฉนัชิมซุป 

taste ในประโยคแรก แปลวา่ “มีรสชาติ” ซึ$ งไม่ใช่กริยาที$บอกอาการการกระทาํ แต่บอกลกัษณะหรือสภาพ
ของประธานวา่ มีรสชาติดี มีรสชาติอร่อย 

แต่ taste ในประโยคที$สอง เป็นกริยาที$บอกการกระทาํ แปลวา่ “ชิม” taste ในประโยคนีA จึงไม่ใช่ linking verb 

วธีิสังเกตง่ายๆอีกวธีิหนึ$งคือ ถา้เราเอา verb to be ไปแทนที$กริยาที$เป็น linking verb ความหมายประโยคจะ
ไม่เปลี$ยนไปจากเดิม เช่น 

She looks sad.         เปลี$ยนเป็น               She is sad. 

ความหมายก็ยงัคงเหมือนเดิมคือ แปลวา่ เธอเศร้า     แต่ถา้เป็น 

She looks at the window.      เปลี$ยนเป็น    She is at the window. 

ความหมายจะไม่ไดแ้ปลวา่เธอมองไปที$หนา้ต่างแลว้ แต่แปลวา่ เธออยูที่$หนา้ต่างแทน ดงันัAนความหมาย
เปลี$ยน look จึงไม่ใช่ linking verb 

ตวัอยา่งการใช ้linking verb  

Your plan sounds great.  แผนของคุณฟังดูเยี$ยมมากเลย 

My sister remains sad after her dog died. นอ้งสาวของฉนัยงัเศร้าอยูห่ลงัจากหมาเธอตาย 

I felt bored when I was in the meeting yesterday.  ฉนัรู้สึกเบื$อตอนที$อยูใ่นที$ประชุมเมื$อวาน 


